

SP 3.8 กระบวนการการฐานทัพ

SSP 3.8.1 กระบวนการปกครองที่ดิน

กระบวนการย่อย 3.8.1.4 การดำเนินการกรณีมีการบุกรุกที่ดิน

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ ที่ดินที่ถูกบุกรุก ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยใช้ประโยชน์ และมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่และการปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547 กับ คำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ 7/36 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินกองทัพเรือ หน่วยใช้ประโยชน์ สามารถเรียกคืนที่ดินที่มีการบุกรุก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
1		<p>หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินตรวจพบการบุกรุกแล้วทำรายงานถึง รฐท.สส. หรือมีผู้ร้องเรียน จะมีหนังสือจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการบุกรุก (อบต., อบจ. นายอำเภอ,สำนักงานที่ดิน, ผู้ว่าราชการจังหวัดฯลฯ) หรือ กรมธนารักษ์ แจ้งถึง ทร. หรือ รฐท.สส.</p> <p>กรณีเรื่องส่งถึง รฐท.สส. แผนกธุรการ กพ.รฐท.สส.จะส่งเรื่องให้ กบ.รฐท.สส.</p>	7 วัน		ทน.หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน
2		<p>เมื่อ กบ.รฐท.สส. ดำเนินการทางธุรการแล้ว จะส่งเรื่องให้ แผนกการฐานทัพฯ</p> <p>แผนกการฐานทัพฯ แทงทำยเรื่อง ให้ รอง เสธ.รฐท.สส.(๒) ลงนามสั่งการให้ กอท.รฐท.สส.ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกที่ดิน</p>	5 วัน	คำสั่ง รฐท.สส. ที่ 28/2560 เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการและการแทนในนาม ผบ.รฐท.สส.	ทน.การฐานทัพฯ
3	<p style="text-align: center;">↓</p>	<p>กอท.รฐท.สส.จัดเจ้าหน้าที่ไปสำรวจ/ชี้แนวเขตที่ดินที่ถูกบุกรุก โดยประสานกับหน่วยใช้ประโยชน์ก่อน แล้วจัดทำรายงานผลการสำรวจเสนอ รฐท.สส.</p> <p>เอกสารรายงานจะถูกดำเนินการทางธุรการ แล้วส่งมาให้ กบ.รฐท.สส. และ ส่งให้กับ แผนกการฐานทัพ กบ.รฐท.สส. ดำเนินการ</p>	15 วัน		ผอ.กอท.รฐท.สส.

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
4		แผนการฐานทัพฯ ตรวจสอบรายงานของ กอท.ฐท.สส. จัดทำข้อพิจารณาเสนอผู้บังคับบัญชาให้สั่งการโดยมีมาตรการต่างๆ ตามที่จะกล่าวต่อไป	5 วัน		ทน.การฐานทัพฯ
5		กรณีไม่พบว่ามีกรบุกรุกที่ดิน แผนการฐานทัพฯ สรุปรายงานให้ ฐท.สส. ทราบและทำหนังสือแจ้งหน่วยผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน และ/หรือหน่วยที่เสนอเรื่องร้องเรียนมาต่อไป (เสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นถึง รอง ผบ.ฐท.สส.(2) ลงนาม) แล้วดำเนินการทางธุรการจนส่งหนังสือให้หน่วยผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินหรือหน่วยที่ร้องเรียน	15 วัน	คำสั่ง ฐท.สส. ที่ 28/2560 เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ฐท.สส.	ทน.การฐานทัพฯ รอง ผบ.ฐท.สส.(2)
6		กรณีตรวจพบว่ามีกรบุกรุก มีมาตรการในการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.หน่วยผู้ใช้ประโยชน์ และเจ้าหน้าที่จาก กอท.ฐท.สส.เจรจากับผู้บุกรุกให้รื้อถอน หรือย้ายออกจากพื้นที่ ปักป้ายแสดงแนวเขตที่ดิน ถ้าผู้บุกรุกยังไม่ย้ายออก ต้องทำหนังสือแจ้งเป็นทางการ ทุก 15 วัน 2 ครั้ง	30 วัน		ทน.หน่วยผู้ใช้ประโยชน์ /จนท.แผนกที่ดิน กอท.ฐท.สส.
7		2.กรณีผู้บุกรุกไม่ยอมออกจากพื้นที่ หน่วยผู้ใช้ประโยชน์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษกับสถานีตำรวจในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินคดี (คดีอาญา)	ไม่แน่นอน		หน่วยผู้ใช้ประโยชน์
8		รายงานความก้าวหน้าในใบรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดิน เสนอให้ ฐท.สส.(หน่วยปกครองที่ดิน) รวบรวมเสนอ ทร.ทุก ๓ เดือน (ตามกระบวนการที่ 3.8.1.1) หรือแยกเรื่องรายงานเฉพาะกรณีก็ได้	ทุก 3 เดือน		หน่วยผู้ใช้ประโยชน์

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
9		แผนกการฐานทัพอากาศ สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการกรณีมีการบุกรุกที่ดินเสนอ รฐท.สส.ลงนามเสนอ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) ส่งการต่อไป	3 วัน		ทน.การฐานทัพอากาศ
10		เสนอเรื่อง ผ่าน รอง ผอ.กบ.รฐท.สส. / ผอ.กบ.รฐท.สส./ รอง เสธ.รฐท.สส.(2) / เสธ.รฐท.สส. รอง ผบ.รฐท.สส.(2) จนถึง ผบ.รฐท.สส. เมื่อ ผบ.รฐท.สส. ลงนาม แล้ว เรื่องจะถูกส่งกลับให้ กบ.รฐท.สส. เพื่อดำเนินการทางธุรการ และส่งให้ ธุรการ กพ.รฐท.สส. เพื่อส่งเรื่องไป กบ.ทร. ต่อไป	3 วัน		ผบ.รฐท.สส.
11		ทร. (กบ.ทร.) ส่งการให้ สธ.ทร. ทำหนังสือขอรับมอบอำนาจในการฟ้องขับไล่ผู้บุกรุก (ฟ้องแพ่ง) จากกระทรวงการคลัง (เนื่องจากสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุ เป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง) และดำเนินการฟ้องขับไล่ผู้บุกรุก	45 วัน		จก.กบ.ทร. /ผอ. สธ.ทร.
12		ทร. ได้รับคืนที่ราชพัสดุ หน่วยใช้ประโยชน์สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามความต้องการ	10 ปี		
		รวมระยะเวลา (วันราชการ)	>10 ปี		

จัดทำเมื่อ มี.ค. 59 โดย น.ต.ริสมัย ลาสา น.ท.ศิริวิช นุ่นลอย น.อ.หญิง วรินญา รุ่งกลับ

ปรับปรุงเมื่อ พ.ค. 61 โดย พ.จ.อ.อนาวรณ์ รุ่งวงษ์ น.ต.ริสมัย ลาสา น.ท.ศิริวิช นุ่นลอย น.ท.ณัฐพล ปิ่นเกตุ น.ท.จำนงค์ หะรารักษ์ น.อ.หญิง วรินญา รุ่งกลับ